

[ย ่ อ ย ข ่า ว ข ่า ว ย ่ อ ย]

กฤตติกาณั

■ **เลขา ศอ.บต. คนใหม่ กำหนดวิสัยทัศน์**

ยะลา-นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) คนใหม่
กล่าวภายหลังรับตำแหน่งใหม่ว่า ทำงานในพื้นที่ภาค
ใต้มานานกว่า 30 ปี สัมผัสปัญหาชายแดนใต้มาตลอด
จึงกำหนดวิสัยทัศน์ของ ศอ.บต. ว่า ชายแดนใต้สันติสุข
ไทยเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาในรูปแบบการพัฒนามิติ
ใหม่ เพราะเชื่อว่า หากนำความสันติสุขมาสู่พื้นที่
ประเทศไทยก็จะเข้มแข็ง ส่วนภารกิจหลักของ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ แบ่งเป็น
3 กลุ่มงาน คือ งานด้านความมั่นคง เป็นงานของฝ่าย
ทหาร งานพัฒนาและงานด้านยุติธรรม ซึ่งเป็นงานของ
ฝ่ายพลเรือน โดยยึดแนวนโยบายหลัก คือ การเมือง
นำการทหาร ทั้งนี้ยังได้กำหนดแนวทางการทำงาน
ของ ศอ.บต. ว่า มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การสร้าง
ความเข้มแข็งและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่ด้อยพัฒนาออนไลน์ 11 เมษายน 2554.

■ **ม.อ. พร้อม เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยฯ
“สงขลานครินทร์เกมส์”**

สงขลา-รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ตาม
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 - 21 ม.ค. 2555 นั้น
ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม
ในหลายด้าน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่
โดยได้จัดสรรงบประมาณ 470 ล้านบาทในการสร้าง
สนามกีฬาระดับมาตรฐาน รวมทั้งหมู่บ้านนักกีฬา
ตลอดจนทีมงานและคณะสื่อมวลชน ซึ่งคาดว่าจะ จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่า 12,000 คน

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์เกมส์ ภายใต้แนวคิด “Colors
United : ผสมสีสัน ผสานพลัง” ซึ่งเป็นการดึงดูดเด่น
ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ ปัตตานี หาดใหญ่

ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ที่มีความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งด้านวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนการนับถือศาสนา มาหล่อหลอมรวมเป็นพลังแห่งการสร้างสรรคความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นแกนหลัก และมาสอดคล้องประจําการแข่งขัน โดยจะใช้ นักเงือกพันธุ์ปากย่น ซึ่งพบบริเวณป่าบาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้/ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 25 มกราคม 2554.

■ น้ำท่วมมิดฤดู ดับ 61 กระทบ 7 จังหวัด

ภาคใต้ตอนกลาง-นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยมิดฤดูในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางว่า มีพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด 63 อำเภอ 438 ตำบล 3,863 หมู่บ้าน ได้แก่ จ. นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และตรัง ราษฎรเดือดร้อน 535,432 ครัวเรือน 1,707,115 คน อพยพประมาณ 28,120 คน ทางหลวงแผ่นดิน ถูกน้ำท่วม 6 สาย ทางร่วม 6 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ได้แก่ สาย 4186 โรงเหล็ก-กรุงชิง อ.นบพิตำ คอสะพานขาด

ด้านนายพรรัตน์ เภยจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ผลกระทบจากน้ำท่วมมีวัดได้รับผลกระทบ 571 วัด พระภิกษุสามเณร เดือดร้อน 3,429 รูป ได้สั่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานสภาพความเป็นอยู่และเร่งส่งให้การช่วยเหลือก่อนจะรายงานให้มหาเถรสมาคมทราบต่อไป

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รวมา.

สาธารณสุข กล่าวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2554 ว่า มีผู้เสียชีวิต 61 ราย แบ่งเป็น นครศรีธรรมราช 27 ราย สุราษฎร์ธานี 12 ราย กระบี่ 10 ราย พัทลุง 6 ราย ตรัง 2 ราย ชุมพร 3 ราย พังงา 1 ราย และสตูล 1 ราย สาเหตุจาก จมน้ำ 46 ราย ดินโคลนทับ 8 ราย ไฟฟ้าดูด 2 ราย กระแสน้ำพัด 3 ราย และอุบัติเหตุ อื่นๆ 2 ราย ส่วนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พบผู้มีความเครียดระดับสูง 108 ราย อาการซึมเศร้า 169 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 72 ราย ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และเยี่ยมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ/ไทยรัฐ 10 เมษายน 2554.

■ ข้าราชการวิชัย เจียรจงชนะเลิศ การประกวดอาหารว่าง เพิ่มพลัง

สงขลา-ผศ.พูลทิพย์ อินทร์สังข์ อาจารย์ประจำวิชาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย กล่าวว่า ข้าราชการวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดอาหารว่างเพิ่มพลัง เพื่อสุขภาพคนไทย ซึ่งจากเดิมบรรจุใส่ถุงพลาสติก ไม่สวยงาม และไม่รับประทาน มาเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการพกพา และเป็นของขวัญ อีกทั้งยืดอายุอาหารไว้ให้นานที่สุด ส่วนรสชาติยังคงรสชาติข้าวยาบักขี้ไต้แท้ๆ เพราะมีส่วนผสมครบสูตร และให้คุณค่าทางอาหารบรรจุใส่ห่อปิดสนิท สามารถเก็บได้นานกว่า 3 เดือน / มติชน 21 เมษายน 2554.

■ เดือนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ตรัง-นายสุริยะ วิฑูรย์พันธ์

ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่าช่วงต้นเดือนเมษายน-พฤษภาคม เข้าสู่ฤดูแล้ง แม้จะมีอุณหภูมิสูง แต่จะร้อนน้อยกว่าปีที่แล้ว ปริมาณน้ำในบ่อตื้นและในเขื่อนชลประทาน จะมีมากกว่าปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็เตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ อาจได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศร้อนได้/มติชน 21 เมษายน 2554.

■ จับโจรลักมิดเตอร์เข้ามาแล้ว 18 ครั้ง

ภูเก็ต-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ถลาง จ.ภูเก็ต แถลงข่าวการจับกุม นายสมใจ ศรีวิชัย อายุ 42 ปี และนายจำเนียร สมัยชูเกียรติ อายุ 58 ปี พร้อมของกลาง มิดเตอร์วัดน้ำ 6 อัน ด้อน 1 อัน ชะแลง 1 อัน ไชควง 1 อัน มิดอโต้ 2 เล่ม และท่อพีวีซีซารุดจำนวน 1 ถุง ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2554 ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ว่ามิดเตอร์น้ำหายไปจำนวนมาก จึงได้นำกำลัง สืบสวนออกติดตามคนร้าย จนพบบ้านไม่มีเลขที่ มีลักษณะเป็นเพิงพัก รับซื้อของเก่าริมถนนบ้านป่าครองชีพ ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จึงเข้าตรวจสอบ พบนายสมใจกับนายจำเนียรอาศัยอยู่โดยรอบตรวจพบว่ามีของกลาง วางอยู่จำนวนมาก จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองคน พร้อมของกลาง ไปสอบเพิ่มเติม โดยทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกัน ลักมิดเตอร์น้ำตามบ้านเรือนต่างๆ ในพื้นที่ ม.1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ. ถึงปัจจุบัน/ไทยรัฐ 21 เมษายน 2554.

■ **ศุลกากร เข้มงวด ลักลอบ นำเข้าน้ำมันปาล์ม**

แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ จะนำ น้ำมันปาล์ม ขายให้กับประชาชน แต่ ก็ยังมีการลักลอบจากมาเลเซียเข้ามา ในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากราคาต่ำกว่า 10 บาท/ลิตร นายประยุทธ์ มณีโชติ ผอ.สนอ.ศุลกากรภาคที่ 4 เผยว่า นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์รมช.การคลัง กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการลักลอบ นำเข้า น้ำมันปาล์ม จากประเทศ มาเลเซียมากขึ้น จึงได้ส่งไปยังด่าน ชายแดนทุกด่านให้มีการหาข่าวกลุ่ม ขบวนการลักลอบนำเข้ารายเล็กและ รายใหญ่ ตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

นอกเหนือจากการจับกุมกลุ่ม ขบวนการลักลอบแล้ว ขณะนี้ยัง กวดขันรายเล็กๆ ที่เป็นลักษณะ กองทัพมด ตามแนวชายแดน ก็ จะ ดำเนินการเด็ดขาดเช่นกัน เนื่องจาก กลุ่มที่ลักลอบนำเข้ามามากที่สุด คือ รายเล็กรูปกองทัพมด ที่ยังเป็นปัญหา ในการจับกุมของเจ้าหน้าที่/คม ชัด ลึก ออนไลน์ 17 เมษายน 2554.

■ **คาดปัตตานีมอลล์ เสร็จปลายปี**

ปัตตานี-วันที่ 14 มีนาคม 2554 นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันประกอบ ละหมาดฮายัต ในวันปฐมฤกษ์ของ การปักเสาเข็ม เสาแรกของห้าง ปัตตานีมอลล์ เพื่อเป็นสิริมงคล มี นายเวดีออรามะ มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ดร.วรวิทย์ บารู สมาชิกวุฒิสภาและ ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ภาคใต้ นายอันวาร์ สาและ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรปัตตานีและรองเลขานุการ

คณะกรรมการงบประมาณสภาผู้ แทนราษฎร และผู้นำศาสนาเข้าร่วม กันอย่างคับคั่ง

นายอิบรอเฮ็ง เจาะอาลี ผู้บริหาร โครงการปัตตานีเพลส กล่าวว่า เริ่ม ตอกเสาเข็มเข็มแรกของการสร้าง ศูนย์การค้าปัตตานีมอลล์ และได้ เตรียมผู้รับเหมาไว้แล้ว 3 ชุด ทั้งงาน ฐานราก โครงสร้าง สถาปัตยกรรมระบบ คาดปลายปีนี้ประมาณ 23 ธันวาคม น่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพราะเตรียมจะ เปิดห้างบางส่วนภายในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับศูนย์การค้าปัตตานีมอลล์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปัตตานี เพลส ที่งบลงทุนจากภาคเอกชนสูงถึง 400 ล้านบาท ประกอบด้วย โฮม ออฟฟิศ คอนโด ห้างศูนย์การค้า ปัตตานีมอลล์และโรงแรมระดับ 5 ดาว แต่ต้องล่าช้าออกไปจากกำหนด จาก ที่จะเปิดเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่ แล้ว ในส่วนของโรงแรมนั้นต้องพักไป ก่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากติด เงื่อนไขของสถาบันการเงินบางประการ ผู้บริหารปัตตานีเพลสจึงต้องยอมปฏิบัติ เพื่อให้โครงการอื่นๆ สามารถดำเนินการ ได้และเกิดประโยชน์ให้กับประชาชน /ภาคใต้โพสต์ 22 มีนาคม 2554.

■ **สรรพสามิตเผยสถิติจับกุม เหล้า บุหรี่เถื่อน**

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิการกรมสรรพสามิต เผยว่า ตั้งแต่ เดือน ม.ค. 2554 มีสถิติการจับกุมผู้ กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สุราได้ 8,360 คดี มีค่าปรับ 88 ล้านบาทเศษ โดยเฉพาะ พื้นที่ จ.สระแก้วและตามแนวชายแดน ภาคใต้ เช่น สงขลา สตูล ทั้งนี้มีแผน ป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อนและ

บุหรี่ปี 54 แล้ว ยังต้องมีการจัดแนวเชิง รุกเฉพาะกิจด้านการป้องกันและปราบ ปรามสุราเถื่อนและบุหรี่เถื่อนปี 2554 รวมทั้งแผนบูรณาการตั้งจุดสกัดผู้ กระทำผิด พระราชบัญญัติสุราด้วยการ ตั้งด่านสกัดในเขตพื้นที่ ที่มีการ ลักลอบกระทำผิด รวมถึงแผนเร่ง รมณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคสุรา เถื่อน บุหรี่เถื่อน/ASTV ผู้จัดการ ออนไลน์ 18 เมษายน 2554.

■ **ลูกเรือประมงสตูลหายสาบสูญ**

สตูล-เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2554 เรือ ประมงสัญชาติมาเลเซียอับปาง แต่ ผ่านมานับเดือนชีวิตของลูกเรือชาว ประมงจาก จ.สตูล ยังไร้แวว นายรอสี ไบกาเต็ม รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่า อบจ.พร้อม ประสานงานเพื่อติดตามตัวคนไทย ดังกล่าวกลับมา หากพบว่า มี การช่วยเหลือคนไทยไว้ได้จริง และ ทราบจุดพบตัวที่แน่นอน และฝากเตือน แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานใน ประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ นายจ้าง อาจไม่รับผิดชอบก็ได้ แต่หากจะเดิน ทางไปทำงานอย่างไม่ถูกต้องก็ต้อง ตรวจสอบประวัตินายจ้างจากญาติๆ ที่เคยไปทำงานมาก่อน

นางตม หยงหลั่ง อายุ 52 ปี ชาวบ้าน ต.พิमान อ.เมือง จ.สตูล เปิดเผยว่า ทั้ง 3 คนเป็นสามี บุตรชาย และลูกเขย ตอนแรกมีกระแสข่าวว่า ลอยคออยู่กลางทะเล แต่ตรวจสอบ แล้วไม่ใช่บุคคลทั้ง 3 รู้สึกทุกข์มาก เพราะไม่รู้ชะตากรรม แต่ต้องพยายาม ตามหาต่อไป เพื่อให้กลับมาบ้านให้ได้ /ส่องใต้สตูล เดือนมีนาคม 2554.